



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

งานช่วยนักบริหาร
เลขรับที่ 2904
วันที่ 10 เม.ย. 2558
เวลา 09.16 น.
อำเภอ 1

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามผลการปฏิบัติงาน โทร. ๒๒๔๒, ๒๒๔๔

ที่ กษ ๐๖๐๖/ ๖๖๖

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรูปข้อสั่งการที่ประชุมขับเคลื่อน การปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ และชี้แจงภารกิจเร่งด่วน จังหวัดสิงห์บุรี

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมขับเคลื่อน การปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหาร ด้านการปศุสัตว์ และชี้แจงภารกิจเร่งด่วน ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโกลเด้นดรากร้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี นั้น

กองแผนงาน ได้สรุปรูปข้อสั่งการจากที่ประชุมฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้

เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. การเตรียมความพร้อม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านปศุสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านปศุสัตว์ โดยเพิ่มเลขานุการกรม และ ผอ.กสส. เป็นคณะกรรมการฯ ด้วย - ให้คณะกรรมการที่แต่งตั้ง จัดทำมาตรการในการตอบโต้เมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาดในแต่ละชนิด และจัดทำแผนปฏิบัติให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ - ให้คณะกรรมการประชุมทุกเช้าของวันจันทร์ และสรุปรูปเสนอให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบในช่วงบ่าย หากมีประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน ให้ รอธ. ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย - ให้ทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อผู้ประสานงานในการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเผยแพร่ฯ (สลก.) และให้ความสำคัญกับสถานการณ์ปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในเรื่องของโรคระบาดสัตว์ จะต้องรายงานให้กรมฯ ทราบ โดยทันที 	<p>สคบ./สกม.</p> <p>คณะกรรมการฯ</p> <p>คณะกรรมการฯ</p> <p>ปศจ./สลก.</p>
๒. มาตรการเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า - ออก พื้นที่ปลอดโรค (พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒)	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องการยกเว้นหรือผ่อนผัน ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอให้จัดทำรายการและหลักเกณฑ์ที่จะต้องยกเว้นหรือผ่อนผันให้ชัดเจนว่ามีประเด็นอะไรบ้างและมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไร - ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เขต ๒ ให้ความสำคัญและเข้มงวดในการดำเนินการตามระเบียบฯ 	<p>สคบ./เขต ๒/กสก.</p> <p>สคบ./เขต ๒/กสก.</p> <p>ปศจ.ในพื้นที่เขต ๒</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ขอให้เข้มงวดในการทำลายเชื้อโรครถขนส่งสัตว์/ซากสัตว์ทุกคันอย่างเข้มข้น และจะต้องมีการขึ้นบัญชีรถขนส่งสัตว์/ซากสัตว์ทุกคันที่มีการเคลื่อนย้ายเข้าในพื้นที่เขต ๒ - การเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์เข้าในพื้นที่เขต ๒ จะต้องขออนุญาตผ่านระบบ e-Movement และต้องมีการรายงานที่หน่วยตรวจรับปลายทางทุกครั้ง ว่าสัตว์ไปอยู่ที่ฟาร์มใดหรือเข้าโรงฆ่าสัตว์ที่ใด โดยขอให้กำหนดมาตรการให้ชัดเจนในการตรวจสอบและรายงานที่ปลายทาง 	<p>กสส./ด่านกักสัตว์</p> <p>สคบ./เขต ๒/กสส.</p>
<p>๓. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concept ของโครงการฯ - การจัดตั้งกลุ่ม แนวทางการบริหารโครงการ และการรายงาน - การจัดการด้านอาหารสัตว์ (กระบือ/ไก่พื้นเมือง) - การจัดการด้านสุขภาพ และการป้องกันโรค - การจัดการด้านการผสมเทียม - การสนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือ และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - มอบหมายให้ กสส. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานในภาพรวมของโครงการ /ออกแบบฟอร์มการรายงาน พร้อมจัดทำแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการด้วย - มอบหมายให้ สอส. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรในการปลูกพืชอาหารสัตว์ รายละเอียดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท - ในกรณีที่มีการตรวจพบโรคระบาดในกระบือที่เข้าร่วมโครงการ และต้องทำลายสัตว์ หรือกรณีสัตว์ตายด้วยเหตุสุดวิสัย จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์การชดเชยหรือช้อยกเว้นให้ชัดเจน เพราะเกษตรกรกู้เงินมาลงทุน - ให้ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย เร่งประสานกับ ธกส. ในพื้นที่ เรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงิน - ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย เร่งประชาสัมพันธ์และดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและแจ้งรายชื่อให้กับ กสส. ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ - ให้ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เป้าหมายประสานความร่วมมือกับศูนย์/สถานีอาหารสัตว์ และศูนย์วิจัยผสมเทียม เพื่อบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ 	<p>กสส.</p> <p>สอส.</p> <p>กสส.(เจ้าภาพ) สคบ./กค./สกม.</p> <p>ปศจ.พื้นที่เป้าหมาย</p> <p>ปศจ.พื้นที่เป้าหมาย</p> <p>ปศจ./ศูนย์/ สถานีอาหารสัตว์/ ศูนย์วิจัยการผสมเทียม</p>
<p>๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ทุกหน่วยงานศึกษาเรียนรู้ หากพบจุดอ่อนและ เห็นว่าควรจะต้องปรับแก้ไขให้แจ้งกรมฯ ทราบด้วย - มอบหมายให้ กสส. เร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสหกรณ์และรูปแบบในการบริหารโครงการ รวมทั้งการติดตามและการรายงานผลด้วย 	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กสส.</p>
<p>๕. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ขอให้ ปศจ. ในพื้นที่โครงการ จัดลำดับความสำคัญโดยหากในพื้นที่มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกระบือ/โคเนื้อ ขอให้คัดเลือกเกษตรกรในกลุ่มนี้ก่อนเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ 	<p>ปศจ.พื้นที่เป้าหมาย</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>เพื่อเป็นการช่วยเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร ในช่วงที่โครงการกระบือ/โคเนื้อ ยังไม่ได้ให้ผลตอบแทน แต่ทั้งนี้เกษตรกรก็ต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการอนุรักษ์</p> <ul style="list-style-type: none">- ควรมีการศึกษาวิจัยไก่พื้นเมืองพันธุ์ไข่ ที่สามารถให้ไข่ ๑๕๐ - ๒๐๐ ฟอง/แม่	ผชช.อำนวยการ
๖. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ	<ul style="list-style-type: none">- ในช่วงที่มีการปิดเทอมกลางภาค ซึ่งมีระยะเวลาในการปิดภาคเรียนไม่นานนัก ควรให้ผู้ปกครองและนักเรียนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณใกล้กับโรงเรียนดูแล และผลประโยชน์ก็ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน- ในช่วงปิดเทอมใหญ่ ซึ่งมีระยะเวลาการปิดเทอมยาวนาน ควรจะจำหน่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่มีการนำไปเลี้ยงในช่วงปิดเทอมกลางภาคเนื่องจากมีความรู้ ซึ่งเป็นการเลี้ยงต่อเนื่องและช่วยเหลือเกษตรกร แต่ควรจะมีการจำหน่ายในราคาพิเศษ เช่นจำหน่ายครึ่งราคา เป็นต้น- ขอให้ทุกจังหวัดที่มีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นอาหารเสริมให้กับไก่ไข่ โดยการสับหญ้าหรือผักตบชวาให้ไก่กินหรือมาแขวนให้ไก่จิก โดยขอให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ- มอบหมายให้ กพร. พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดของ ปศจ. ในการประเมินผลงาน เพราะบางจังหวัดมีงานน้อยก็สามารถนำมาเป็นผลงานเพิ่มเติมได้	กพท./ปศจ. กพท./ปศจ. กพท./สอส./ปศจ./ กพร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดมอบหมายให้หน่วยงานพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายอนุชิต ตรีรัตน์

(นายอนุชิต ตรีรัตน์)

อธิบดีกรมปศุสัตว์
10 เม.ย. 2558

นางยุช
ผ. เม.ย. ๕๕
วิรัตน์
๙ เม.ย. ๕๕

(นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน